



รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป)

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	หลักสูตร	Scan QR Code เข้าสัมภาษณ์
1	นางสาว	สุภัศรา	แถวเพ็ญ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
2	นาย	อุสมาน	ภูเกิดพิมพ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
3	นางสาว	รัตนา	เมืองโคตร	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
4	นางสาว	ชลดา	เมืองโคตร	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
5	นางสาว	ปาริชาติ	วงศ์หงษา	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
6	นางสาว	สุภาวดี	ศรีหาโคตร	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
7	นางสาว	พิมณฑา	ป่องปาน	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
8	นางสาว	รัตติยา	มังตรา	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
9	นางสาว	จันทกานต์	ขามเภา	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
10	นางสาว	ชรัญดา	เอี่ยมละออ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
11	นางสาว	ศยามล	บุตดา	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
12	นาย	นवल	จันทร์ศิริ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
13	นางสาว	พิธิดา	ศิริสำราญ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
14	นางสาว	วรวรรณ	ฆารเจริญ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
15	นางสาว	ทิพย์ปรากฏณ์	คำสิงห์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
16	นางสาว	พิชรา	ลมริน	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
17	นางสาว	ธัญญา	พรหมดี	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
18	นางสาว	ศิริประภา	พาโคกหม	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
19	นางสาว	วาสนา	จำปาศักดิ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
20	นางสาว	บุษยา	ภูระบัตร์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
21	นางสาว	ปาริชาติ	ยอดยิ่ง	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
22	นางสาว	พรธนิภา	จำปาเทศ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
23	นาย	เวษยันต์	ยุทธศาสตร์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
24	นางสาว	ววรรณนิสา	สาริกา	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
25	นาย	โอภาส	เจริญสุข	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
26	นางสาว	พิชชากร	โนวังหาญ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
27	นางสาว	สุทัตดา	ภานุธรรมย์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
28	นางสาว	ชนาธิป	ศรีรักษ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
29	นางสาว	ปิยะฉัตร	ราชจำปา	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
30	นางสาว	วรินธราภรณ์	สีพัวฮาม	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
31	นางสาว	กมลวรรณ	ลำพวย	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
32	นางสาว	ฐาปนี	ประวันนวล	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	



## รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย (สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป)

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	หลักสูตร	Scan QR Code เข้าสัมภาษณ์	
33	นางสาว	สิริยากร	ปัทมบุตร	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
34	นางสาว	วรรณภรณ์	ศรีคราม	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
35	นางสาว	สุจิรา	สาชะรุง	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
36	นางสาว	มณีนชก	แก้ววิจิตร	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
37	นางสาว	จันทร์จิรา	พลสิทธิ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
38	นางสาว	ปภาดา	พรชัย	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
39	นางสาว	ฉัตรสุดา	สมศิริ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
40	นางสาว	ชญญาภรณ์	สุนทรโรจน์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
41	นางสาว	วรรณรดา	นาคำแยก	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
42	นางสาว	วรินทร์	ภูปุย	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
43	นางสาว	วิชญาพร	ยอดยศ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
44	นางสาว	รุจิภา	มองเพชร	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
45	นาย	สรารุณี	จันทวงศ์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
46	นางสาว	นริญา	พาดิ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
47	นางสาว	ปลายฟ้า	คุณมี	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน		
48	นางสาว	ชลธิชา	ทิพชัย	วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ		สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์